

## แรงงานจังหวัด

### กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(ก) กำกับ ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด

(ข) จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดด้านแรงงาน

(ค) จัดทำแผนพัฒนากำลังคนด้านแรงงานของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

(ง) จัดทำแผนปฏิบัติการและค่าของงบประมาณด้านแรงงานของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

(จ) ประสานและบูรณาการแผนปฏิบัติการด้านแรงงานของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

(ฉ) ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติและผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพ

(ช) ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

(ซ) ดำเนินการเกี่ยวกับงานอาสาศักดิ์แรงงานและเครือข่าย

(ฌ) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด

(ญ) ดำเนินการเกี่ยวกับงานพัฒนารายได้และค่าจ้างขั้นต่ำ

(ฎ) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ

(ฏ) ขับเคลื่อนภารกิจด้านแรงงานสู่แผนชุมชน

(ฐ) ดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติต่างๆ

(ฑ) ดำเนินงานโครงการพิเศษและงานนโยบายสำคัญเร่งด่วน

(ฒ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย เช่น งานศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น

### กลุ่มงานข้อมูลและสารสนเทศ

มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(ก) จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศแรงงาน และการเชื่อมโยงเครือข่าย

(ข) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงานให้ศูนย์ข้อมูลด้านแรงงาน

(ค) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านแรงงาน

(ง) จัดทำสถานการณ์แรงงานและข้อมูลเตือนภัยด้านแรงงาน

(จ) สนับสนุนข้อมูลแก่ผู้บริหารส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อาสาศักดิ์แรงงานและศูนย์แรงงานประจำตำบล

(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย เช่น งานป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด งานศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น

### ฝ่ายอำนวยการ

มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(ก) ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปของสำนักงาน

(ข) ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ รุรการ การเงิน และการพัสดุของสำนักงาน

(ค) บริหารงานบุคคลของสำนักงาน

(ง) จัดทำข้อมูลประกอบการตรวจราชการ

(จ) ดำเนินการเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์

(ฉ) ดำเนินการเกี่ยวกับงานรับเรื่องราวร้องทุกข์และให้คำแนะนำปรึกษาด้านแรงงาน

(ช) ดำเนินการเกี่ยวกับงานศูนย์บริการประชาชน

(ซ) ดำเนินการเกี่ยวกับงานประสานและดำเนินการจัดบริการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่ระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน

(ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย เช่น งานป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด งานศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น